



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

เรื่อง จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันแนวตลิ่ง หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๗๕ เมตร ด้วยวิธีคัดเลือก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันแนวตลิ่ง หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๗๕ เมตร ด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ รายการ ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๑๐,๓๙๘.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท(สามล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานในสัญญาเดียว ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเชื่อถือ โดยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๑ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างย้อนหลัง ๒ ปี ไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านบาท

๑๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอแผนงานการก่อสร้างที่น่าเชื่อถือได้ และรับรองจะดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน ๑๕๐ วัน

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดหรือไม่ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อขอตัดสิทธิ์ในการเสนอราคาในครั้งนี้

เงื่อนไขทั่วไป

๑ การก่อสร้างครั้งนี้เป็นงานก่อสร้างต่อจากแนวก่อสร้างเดิมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ก่อสร้างไว้ ซึ่งเกิดการชำรุดและพังทลายลงอันเนื่องมาจากการทรุดตัวของแนวตลิ่ง ซึ่งผู้รับจ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้คัดเลือกแล้ว จะต้องดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพปกติ ต่อไปด้วย

๒ การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จะต้องทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา ค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็ครถหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครถหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครถหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๔ อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ และยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.baanmor.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๓๒-๕๑๙๗๓๕ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายธีรศักดิ์ ฟานิชวิทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ